

อาเซียนเร่งเครื่องอาฟตา ลดภาษี 0-5% ในปี 2000

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ที่ประชุมกรมเศรษฐกิจอาเซียนนอกรอบ มีมติเร่งลดภาษีภายใต้กรอบอาฟตาให้เร็วขึ้น กำหนดลดภาษีสินค้าทุกประเภทเหลือ 0-5% ภายในปี 2000 พร้อมทั้งตั้งหน่วยงานกลางแก้ปัญหาการคุ้มครองตลาดก่อนเสนอที่ประชุม AEM เป็นทางการที่สิงคโปร์ปลายปีนี้

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ Mr. JOSE Trinidad Pardo รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2542 ที่โรงแรมบันยันทรี จังหวัดภูเก็ต โดยมีรัฐมนตรีการค้าอาเซียนเข้าร่วมประชุมและมีรัฐมนตรีการค้าของกัมพูชาเข้าร่วมสังเกตการณ์ว่า

รัฐมนตรีอาเซียนได้เห็นพ้องที่จะเร่งรัดการรวมตัวและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้เร็วยิ่งขึ้น ตามข้อตกลงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6 ที่ซานออยเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ให้แนวทางกับเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ดำเนินการต่างๆ ตามข้อตกลง

โดยเฉพาะแนวทางการเร่งรัดการลดภาษีภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ให้เร็วที่สุด โดยตกลงกันว่าจะลดภาษีสินค้าทุกประเภทในอาเซียนให้เหลือ 0-5% ภายในปี 2000 โดยภาพรวม แต่ขณะเดียวกันอาเซียนแต่ละประเทศจะต้องลดภาษีจำนวน 85% ของจำนวนสินค้าทั้งหมดให้เหลือ 0-5% ภายในปี 2000 และภายในปี 2001 ลดภาษีให้เหลือ 0 ทุกประเภทสินค้า ซึ่งอัตรานี้กำหนดเฉพาะประเทศอาเซียนและประเทศที่ประเทศเหล่านั้น ส่วนสมาชิกใหม่ อย่างเวียดนาม ลาว พม่า นั้นจะมีการยึดเวลาออกไป

ตามข้อตกลงอาฟตาเดิม จะลดภาษีสินค้าทุกประเภทในอาเซียนให้เหลือ 0-5% ภายในปี 2003 และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่ซานออยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้เลือกกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2002

นอกจากนี้จะมีการย้ายสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายการสินค้าสงวนไปอยู่ในรายการสินค้าลดภาษีโดยเร็ว และจะเร่งรัดมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังให้แนวทางกับเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนในการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดเสรีสินค้าบริการ และตกลงกันว่าจะเริ่มตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกับประเทศคู่ค้าต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ให้ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆรวมทั้งได้มีการรวบรวมแนวทางการลงทุนตามที่คณะกรรมการการการลงทุนอาเซียน (AJIA) ได้ประชุมกันในวันที่ 5 มีนาคมด้วย

ผลการประชุมในครั้งนี้จะนำไปพิจารณาอีกครั้งในการประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียนอย่างเป็นทางการประมาณปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม 2542 ที่ประเทศสิงคโปร์

ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศกัมพูชาซึ่งได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ยื่นโครงการลดภาษีกับรัฐมนตรีการค้าอาเซียนด้วย ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของกัมพูชานั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเพราะรัฐมนตรีของประเทศเห็นชอบที่จะรับกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่กัมพูชาจะเข้าร่วมอย่างเป็นทางการได้เมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับประเทศสิงคโปร์ เจ้าภาพการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ว่า จะกำหนดการประชุมเมื่อใด

นอกจากนี้แล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าอาเซียนยังได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนให้นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการการค้าโลก (WTO) พร้อมแสดงความกังวลใจต่อการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ WTO จากวันที่ 12 มีนาคมเป็นสิ้นเดือนมีนาคมนี้

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า การประชุมนอกรอบของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้ ให้ผลในแง่ของการขยายขอบเขตประเภทสินค้าที่จะให้มีการลดภาษีตามข้อตกลงอาฟตา ซึ่งที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศที่เสนอรายการสินค้าที่มีขอบเขตกว้างที่สุด จึงอยากได้ประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันขยายขอบเขตสินค้าที่จะนำมาลดภาษีด้วย และพยายามที่จะให้มีการลดภาษีให้ถึง 0-5% และให้มีการลดภาษีให้ถึง 0% มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนจะต้องไปดูแล

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพยายามที่จะให้แต่ละประเทศแจ้งเรื่องกำแพงปกป้องตลาดในลักษณะที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี แต่จะเป็นการปกป้องการค้าโดยมาตรการอื่นๆ เช่น การผูกขาด การตั้งเงื่อนไขใบอนุญาต หรือเงื่อนไขทางด้านมาตรการกีดกันทางการค้า โดยจะให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเสนอรายการสินค้าของประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่มีการกีดกัน เพราะหากมีการลดภาษีลงไปแล้วแต่ยังมีกำแพงอย่างอื่นขึ้นมาแทนที่ในรูปแบบของกฎระเบียบต่างๆ การค้าระหว่างกันก็จะไม่คล่องตัว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงการป้องกันปัญหาการคุ้มครองตลาดในอาเซียน ซึ่งจริงๆ แล้วยังเกิดขึ้นน้อย แต่ในการนี้ของการตอบโต้ทางการค้าก็มีบ้างแล้ว และที่ประชุมได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยเพราะทุกประเทศมีกฎหมายตอบโต้การคุ้มครองตลาด เมื่อฝ่ายเอกซอหรือเรียกก็ทำการโต้สวนและตอบโต้กันทันที ซึ่งในรอบของอาเซียนควรให้มีการยกเว้น ไม่ควรมีการโต้สวนกันทันที แต่น่าจะมีกระบวนการให้เอกซอที่มีปัญหาแจ้งกับหน่วยงานที่อาเซียนจะตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางให้มีการเจรจา ก่อนที่จะเสนอรัฐบาลของแต่ละประเทศ

“ถ้าไม่มีการโต้สวนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าถ้าโต้สวนกันแล้วถึงตามภาคีการค้าตอบโต้ทางการตลาด ซึ่งทุกวันนี้มีสินค้าหลายชนิดกำลังถูกโต้สวนและจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกจึงควรมีกระบวนการป้องกันไว้ก่อน”

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการเปิดเสรีสินค้าบริการ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีปัญหามากในการเปิดเสรี ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนไปศึกษาว่า ขณะนี้ไม่มีประเทศใดบ้างในอาเซียนมีสินค้าบริการที่สามารถเปิดเสรีได้พร้อมกันเป็นกลุ่ม และคงจะเริ่มจากสินค้าบริการกลุ่มที่มีประโยชน์ร่วมกันก่อน

ก่อนหน้านั้นได้กำหนดสินค้าบริการที่จะเปิดเสรีในอาเซียนไว้ 7 สาขา ต่อไปอยากจะทำหนดให้เป็นวงกว้าง เพื่อให้มีความคืบหน้าในการเปิดเสรี และคิดว่ามีบริการที่กลุ่มประเทศอาเซียนมีผลประโยชน์ร่วมกันและสามารถเปิดเสรีได้แล้ว เช่น ด้านการท่องเที่ยว และด้านการขนส่งซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการอาเซียนจะนำไปเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป ■